



โครงการอบรมล่ามอาสาประจำศาล (Standby Court Interpreter)



เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการอบรมล่ามอาสาประจำศาล (Standby Court Interpreter) ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของล่ามภาษาต่างประเทศ ในการทำหน้าที่ล่ามให้แก่ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหายและพยานชาวต่างชาติ โดยการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาการและปลูกฝังให้รู้จักภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศาล ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการจัดหาล่ามเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีความอาญาให้แก่ศาลต่างๆ ตามที่ศาลร้องขอ แต่บางครั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่มีเวลาเพียงพอในการประสานงานและจัดหาล่ามให้ได้ ทำให้คดีล่าช้าเนื่องจากต้องมีการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป การจัดให้มีล่ามอาสาประจำศาลจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนล่ามที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลได้ ในการนี้ เลขธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

เตรียมความพร้อมการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 9

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งการอบรมทางวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ Kyushu University หลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2560 (สำหรับผู้ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) และวันที่ 12 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2560 (สำหรับผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) เริ่มอบรมในเดือนกันยายน 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว ขอให้ผู้สนใจที่ยังไม่มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษควรสมัครเข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับสถาบันที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ได้แก่ TOEFL IELTS CU - TEP TU - GET และแบบทดสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8039 - 40

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สำนักส่งเสริมงานตุลาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูงอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

